

Để có những “mùa vàng” tuyển quân

KỶ 2: TRÁCH NHIỆM TRONG “TRÒN KHÂU”

Để hoàn thành chỉ tiêu, nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện phương châm “tuyển người nào chắc người đó” đồng thời bảo đảm “tròn khâu”, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác tuyển quân.



Quy trình khám tuyển luôn có sự phối hợp, giám sát chặt chẽ.

Quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Thái Bình đã tập trung thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt đã thực hiện tốt quy định làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện cho mọi công dân làm tròn NVQS. Bên cạnh đó, cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp, hiệp đồng triển khai thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy trình,

kế hoạch, hướng dẫn, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ và đúng luật. Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Với quyết tâm không để lọt vào quân đội những công dân không đủ tiêu chuẩn, Thái Bình đặc biệt coi trọng công tác xét duyệt, tuyển chọn, bảo đảm quân sự các cấp chủ động phối hợp, hiệp đồng triển khai thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy trình,

cử, bình tuyển từ thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Danh sách công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, công dân thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ đều được niêm yết công khai ở nơi cư trú để thực hiện công bằng và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Ngay từ khâu rà soát nguồn, các huyện, thành phố sớm áp chỉ tiêu cho các thôn, tổ dân phố, khu dân cư trong việc điều động thanh niên lên trạm sơ tuyển và tham gia

khám tuyển tại huyện. Sau khi tỉnh giao chỉ tiêu, các địa phương nhanh chóng họp hội đồng NVQS, triệu tập chủ tịch hội đồng NVQS, chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, phường, thị trấn để thống nhất kế hoạch, cân đối chỉ tiêu giao quân bảo đảm phù hợp với quy mô dân số và điều kiện của địa phương. Trong công tác quản lý nguồn, nhiều địa phương có cách làm hay, khắc phục khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu.

Quyển Phụ không chỉ là địa phương có chỉ tiêu giao quân hàng năm cao mà tỷ lệ thanh niên lên khám tuyển NVQS luôn đạt gần 100%. Ông Nguyễn Văn Điều, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ khẳng định: Địa phương làm tốt công tác quản lý nguồn, nhất là số thanh niên đã học xong cao đẳng, đại học không còn thuộc diện miễn hoãn, thanh niên đi làm ăn xa... Để vận động nam công dân đi làm ăn xa về khám sức khỏe, các ngành, đoàn thể đến từng gia đình tuyển truyền hoặc liên hệ trực tiếp với nam công dân. Một trong những điểm đáng ghi nhận là tất cả các địa phương trên địa bàn huyện đều huy động lực lượng cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên vào cuộc tuyển truyền, vận động thanh niên tự giác thực hiện nghĩa vụ của mình với Tổ quốc. Ngoài ra, để thanh niên chủ động công việc, sắp xếp thời gian về thực hiện NVQS, các địa phương

trong huyện đã thông báo sớm đến gia đình thanh niên, nắm được số điện thoại và thông tin nơi làm việc của thanh niên...

Cùng với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Y tế cùng với cơ quan quân sự các cấp đã triển khai sơ tuyển, khám tuyển theo quy định. Mỗi huyện, thành phố thành lập từ 1 - 2 đoàn khám với đầy đủ thành phần y bác sĩ và trang thiết bị theo quy định. Các địa phương đầu tư thêm máy móc hiện đại, đồng bộ phục vụ khám tuyển; đồng thời, tổ chức tốt việc xét nghiệm HIV, ma túy cho những thanh niên đã trúng tuyển NVQS. Thượng tá Vũ Văn Định, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiền Hải cho biết: Năm 2019, huyện đã quan tâm đầu tư thêm nhiều máy móc, thiết bị phục vụ công tác khám tuyển. Năm nay huyện đã thực hiện sàng lọc HIV, ma túy trong khám tuyển. Chỉ phí cho việc khám sàng lọc tuy cao nhưng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết luận khách quan, chính xác. Huyện cũng kiên quyết xử lý những trường hợp trốn tránh khám tuyển NVQS. Những trường hợp dùng chất kích thích, tiểu xảo trong khám tuyển sẽ được cho nghỉ ngơi, sau đó khám lại hoặc gọi khám đột xuất để bảo đảm công bằng, đúng quy định.

Kết quả, từ năm 2016 đến năm 2018, toàn tỉnh đã điều khám 27.224 lượt thanh niên, trong đó có 22.053 lượt thanh niên lên khám, đạt sức khỏe 12.536 lượt thanh niên. Qua xét nghiệm HIV, ma túy, các địa phương đã kịp thời phát hiện 208 thanh niên dương tính với chất gây nghiện, không đủ điều kiện nhập ngũ. Từ số thanh niên đạt sức khỏe, các địa phương đã lựa chọn 8.200 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu.

Ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế



Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh phối hợp, hướng dẫn các địa phương kiện toàn hội đồng khám NVQS đúng, đủ thành phần; tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế; đồng thời, tăng cường lực lượng, trang thiết bị y tế cho tuyến cơ sở, nhất là những địa phương khó khăn để tổ chức khám tuyển sức khỏe thực hiện NVQS theo Thông tư liên tịch số 16 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. Nhờ đó,

Ông Đinh Vĩnh Thụy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư



Giải pháp trước mắt cũng như lâu dài là phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện “tròn khâu” trong tuyển quân với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, thực hiện “giao quân không đổi bù”; đồng thời, thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, coi trọng và thực hiện tốt các bước xét duyệt chính trị, sơ tuyển sức khỏe tại cơ sở, đặc biệt là khâu khám tuyển và kết luận sức khỏe phải chính xác. Bên cạnh đó, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện tốt công bằng xã hội...

Ông Nguyễn Trọng Thế, Chủ tịch UBND xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà)



Nếu địa phương nào không hoàn thành chỉ tiêu thì cấp ủy, chính quyền địa phương đó không được công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; đồng thời, cá nhân đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chỉ huy trưởng ban CHQS địa phương đó phải làm rõ trách nhiệm - có như vậy mới để cơ quan chức năng xử lý kỷ luật, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện tốt công bằng xã hội...

(còn nữa)
TÁT ĐẠT

CÔNG AN HUYỆN TIỀN HẢI

Mở đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Tiền Hải mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp cuối năm và tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành chỉ thị chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông dịp cuối năm và tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm, kế hoạch mở đợt cao điểm truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; đồng thời, triển khai nhiệm vụ cụ thể đến các đội, đồn, công an các xã, thị trấn.

Thượng tá Lê Hồng Chương, Trưởng Công an huyện cho biết: Công an huyện chỉ đạo các đơn vị tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, điều tra, khám phá các vụ án, trong đó lưu ý đấu tranh với tội phạm trộm cắp, hoạt động tin dung đen, ma túy, cờ bạc, số đề, đồ chất thải, chất bẩn gây ô nhiễm môi trường... Kiên quyết ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt các loại pháo trái phép, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Quyết tâm

kiểm chế, làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phấn đấu không để xảy ra trọng án, không để tội phạm hoạt động công khai, lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân; nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các xã, thị trấn có địa bàn giáp ranh, các điểm, thị trấn phức tạp về ANTT; kiểm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tuyến chỉ, không để xảy ra ùn tắc giao thông, hạn chế cháy, nổ trong dịp tết và các lễ hội đầu năm.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong 10 ngày đầu ra quân, Công an huyện đã gọi hỏi, răn đe 30 lượt đối tượng hình sự; bắt, xử lý 6 đối tượng liên quan đến trộm cắp, cờ bạc, ma túy. Điển hình: Hồi 13 giờ ngày 16/12/2018, tại khu vực thôn Trà Lý, xã Đông Quý, Công an huyện Tiền Hải bắt quả tang Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1985, trú tại thôn An Phú, xã Đông Trung (Tiền Hải) tàng trữ 0,172 gam heroïn. Ngày 20/12/2018, Công an huyện

đã ra lệnh bắt 2 đối tượng gồm: Trần Văn Thanh, sinh năm 1988 và Trần Ngọc Kiên, sinh năm 1988, đều trú tại xã Đông Trung (Tiền Hải) có hành vi trộm cắp tài sản; trước đó chúng đã thực hiện 1 vụ trộm cắp vật nuôi, 1 vụ trộm cắp điện thoại đem bán lấy 6,3 triệu đồng tiền xài. Qua công tác trình sát, Công an huyện đã bắt Trần Thị Thu Hiền, sinh năm 1989, trú tại thôn Trình Nhi, xã An Ninh (Tiền Hải) về tội cố ý gây thương tích.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông; triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo dự báo, từ nay đến tết Nguyên đán, tình hình ANTT trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, do đó Công an huyện Tiền Hải tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Phát động phong trào quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, qua đó trấn áp kịp thời các ổ nhóm tội phạm, kiểm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

NGUYỄN TÙNG



ỦY BAN MTTQ XÃ LIÊN HIỆP

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân

Xác định phát huy khối đại đoàn kết toàn dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Ủy ban MTTQ xã Liên Hiệp (Hưng Hà) luôn chú trọng cùng các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác này, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Nông dân xã Liên Hiệp phát triển kinh tế.

hiến gần 60.000m² đất canh tác và 1.450m² đất thổ cư để mở rộng đường giao thông. Huy và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... đến các tầng lớp nhân dân. Trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, 6/6 thôn trong xã đều tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân bảo đảm trang nghiêm, vui vẻ, trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Với những hoạt động thiết thực, MTTQ xã đã góp phần tạo sự gắn bó, đoàn kết cộng đồng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, ban công tác mặt trận các thôn đã vận động nhân dân

3 hộ nghèo, tặng quà hơn 1.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hoạt động của MTTQ xã đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đưa tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm còn 2,92%. MTTQ xã còn luôn quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu”. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội. Toàn xã hiện có 6 tổ tự quản về an ninh trật tự, 3 tổ tự quản về an toàn giao thông. MTTQ xã cũng luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm gần đây, các tổ hòa giải ở khu dân cư đã phát huy tốt vai trò, tổ chức hòa giải thành công 87% vụ việc trong cộng đồng dân cư.

MAI THƯ